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เริ่มประชุมเวลา   09.3๐   น. 

              เมื่อไดเวลา  ทานประธานสภา ฯ ไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรเขาหองประชุม
และไดนับจำนวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมวันนี้ เขาประชุม 11 ทาน  
ไมมาประชุม  -  ทาน โดยไดเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร นายวีรศักดิ์  พัฒนาอนุสรณ ไดเปน
ตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้   

   ระเบียบวาระท่ี 1       - เรื่องประธานแจงในท่ีประชุมทราบ 

นายอุดร      มูลดับ         - ครับ ในวันนี้ก็เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญที่ 4      
  (ประธานสภา ฯ)             ประจำป 2566 นะครับ  สำหรับในระเบียบวาระของการประชุมในครั้งนี้ก็จะมีอยู  
                                   หลายเรื่องพอสมควร  ผมขอเขาสูระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ   

   ระเบียบวาระท่ี 2       - เรื่องรับรองการประชุมท่ีผานมา 

นายอุดร      มูลดับ        -  ก็ขอใหทานสมาชิกฯไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาดูนะครับ   ในการ 
   (ประธานสภา ฯ)            ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3  ครั้งท่ี  2  ประจำป 2566  วันที่ 24 สิงหาคม 2566     
                                   ใหทานสมาชิก ฯ ตรวจสอบดูนะครับ   วาสวนไหนบางท่ีผิดหรือถามีขอตกบกพรอง 
                                   ประการใด ก็จะไดนำไปแกไขตอไป  เชิญครับ 

นายอุดร      มูลดับ         - มีสมาชิก ฯ  ทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมมั้ยครับ   ถาหากวาไมมี 
(ประธานสภา ฯ)               ผมก็จะขอมติในที่ประชุมนะครับ (สักครู) ครับ ทานสมาชิกฯ ทานใดเห็นควรรรับรอง                 
                                   รายงานการประชุมสมยัสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป 2566 กรุณายกมือขึ้นครับ                                    

       มติท่ีประชุม         -   มติที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี  (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
                                    

     ระเบียบวาระที่ 3     -  กระทูถาม   
                                     (ไมมี) 

     ระเบียบวาระที่ 4      - เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
                                     (ไมมี) 
      
    ระเบียบวาระที่  5      - เรื่องที่เสนอใหม 
 
    ระเบียบวาระที่  5.1    - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   
                                  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    นายอุดร     มลูดับ      -  ครับ   เชิญหัวหนาสมชายครับ  
      (ประธานสภา ฯ)           

นายสมชาย.../   
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  นายสมชาย  จันครา      - เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิก ฯ คณะผูบริหาร   ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
   (หัวหนาสำนักปลัด)        สำหรับในระเบียบวาระนี้ จะเปนในสวนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
                                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  ครับ  ทานสมาชิก ฯ  ทุกทาน ก็คงไดรับ   
                                   เอกสารและศึกษากันมาบางแลวนะครับผมจะขอรายงานสวนที่เกี่ยวของวามีโครงการ  
                                   ที่ดำเนินการแลวและเบิกจายไปแลวบาง และในสวนไหนบางที่ยังไมไดทำการเบิกจาย   
                                   ผมก็จะรายงานแผนกำหนดเปนยุทธศาสตรไปนะครับ ใหทานไปดูในเอกสารแผนที่ 5  
                                   นะครับ  จะเปนโครงการที่ดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ซึ่งมีทั้งหมด 96    
                                   โครงการนะครับ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นนะครับ จำนวน 151 โครงการ โดยคิดเปน     
                                   63.57 เปอรเซนต สวนหนาตอไปก็จะเปนโครงการที่เราดำเนินการในป 2566 แยก 
                                   ออกเปนยุทธศาสตร ก็จะเรียนชี้แจงเปนภาพรวมนะครับอยางดานการพัฒนาคุณภาพ 
                                   ชีวิต มี 21 โครงการ ก็จะเปนดานสาธารณสุข  ผูสูงอายุ ผูปวยเอดสนะครับ วาเราตั้ง 
                                   ไวเทาไหร เบิกจายไปเทาไหร เปนงบประมาณท่ีเบิกจาก  หมวดไหน  ทุกโครงการเรา  
                                   เบิกจายไปหมดแลวนะครับตามยอด ยกเวนโครงการที่ 20 โครงการลานกีฬา  ที่เปน 
                                   งบเหลือจายจากการทำลานกีฬาครั้งกอนยังไมไดเบิกจาย เนื่องจากงบประมาณตรงนี้ 
                                   เปนงบประมาณจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจกระบวนการเบิกจายยังไมเรียบรอย  ตอนนี้ 
                                   ก็สงรายละเอียดไปท่ีจังหวัด   แตก็ไดดำเนินการไปเรียบรอยแลวนะครับดานตอไปใน   
                                   ยุทธศาสตรที่  2  มี 10 โครงการนะครับ หลัก ๆ ก็จะเปนงานดานการศึกษา ศาสนา 
                                   และวัฒนธรรมนะครับ มี  1  โครงการที่ยังไมไดดำเนินการ  ก็คือการแขงขันกีฬาของ 
                                   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นอกนั้นดำเนินการเสร็จสิ้นไปหมดแลว   ตอไปในยุทธศาสตรท่ี 3  
                                   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ดานนี้มีทั้งหมด  46 โครงการ  ในแตละโครงการ  ก็จะ   
                                   แยกออกมาเปนวาเปนการเบิกจายจากงบประมาณในสวนไหน   ยกตัวอยางโครงการ 
                                   แรกนะครับ  โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 1  บานดาน    ก็จะเปนเงิน 
                                   อุดหนุนเฉพาะกิจ  ก็จะเปนเงินที่เราขออุดหนุนโครงการจากกรมสงเสริมการปกครอง   
                                   สวนทองถ่ิน  โดยสำนักงบประมาณเปนคนอุดหนุนมาใหซึ่งเราเองก็ไดดำเนินการทุกป    
                                   ลักษณะของเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจก็จะเปนแบบนี้นะครับ สวนยุทธศาสตรที่ 3 จะเปน   
                                   ดานการเกษตรคุณภาพและสิ่งแวดลอมนะครับ   ก็จะเปนโครงการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวซี่ง    
                                   เราไมใชงบประมาณนะครับ  เพราะในสวนตรงนี้เราขอความอนุเคราะหตนไมมาปลูก   
                                   ยุทธศาสตรที่  5  ก็จะมีอยู 2 โครงกา ร ก็คือ เรื่องการพัฒนาบทบาทสตรีอันนี้ก็เปน 
                                   โครงการที่ไปฝกอบรมอยูที่อำเภอสิรินธรซึ่งเราไดดำเนินการไปแลวนะครับ แลวก็จะมี  
                                   โครงการที่เราไปฝกอบรมอยูที่มุกดาหารนะครับ ซึ่งไดเบิกจายไปเรียบรอยแลวทั้งสอง   
                                   โครงการสุดทายก็จะเปนยุทธศาสตรที่ 6  นะครับดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี     
                                  มีทั้งหมด 16 โครงการก็ไดดำเนินการเสร็จสิ้นไปหมดแลว รายละเอียดก็ตามเอกสารที่   
                                  ทานไดใหทานสมาชิกฯ ไปนะครับ ก็จะเปนการสรุปคราว ๆ นะครับ ถาทานสมาชิก ฯ   
                                  มีขอสงสัย  ก็สอบถามมาไดนะครับ 

       ที่ประชุม             -  รับทราบ 

นายอุดร.../   
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    นายอุดร  มูลดับ         - ครับ  มีทานสมาชิก ฯ มีขอสงสัยเพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมีผมจะเขาสูระเบียบวาระการ 
   (ประธานสภา ฯ)           ประชุมตอไปเลยนะครับ   เชิญทานปลัด ครับ 

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน - เรียนทานประธานสภ ฯ ทานสมาชิก ฯ ทานคณะผูบริหาร  และทานผูเขารวมประชุม 
  (ปลัดอบต. โคกเพชร )      ทุกทานนะครับ     ผมจะขอเพิ่มเติมในสวนการรายงานการติดตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   
                                   ประจำป 2566 นะครับ  ผมก็มีขอที่จะเสนอแนะนิดนึงใน สวนที่ 1 ของหนาสุดทาย   
                                   อันนี้ผิดพลาดในเรื่องเอกสารปงบประมาณนิดนึงก็ขอใหแกไขดวยนะครับ อีกประเด็น 
                                   หนึ่งที่จะเสนอก็คือในเรื่องภาพรวม ผลของการดำเนินการตามโครงการเราวางแผนไว 
                                   ที่ 151 โครงการ แตเราทำไดอยู 96 โครงการ คิดเปน 63.57 เปอรเซ็นต   ซึ่งในป  
                                   2567  เราก็อยากจะปฏิบัติใหไดจริงไปใหถึง 70 เปอรเซ็นต  เพ่ือใหมนัดูดีข้ึนแตเรา  
                                   ตองไปดูรายละเอียดกันอีกนิดนึง  ก็อาจจะตองคุยกันในสวนผูที่เก่ียวของ    เพราะวา   
                                   บางที่เขาทำไดสูงกวาเรา รอยละ 80 รอยละ 90  ของโครงการทั้งหมด ตรงนี้มันเปน 
                                   เกณฑประเมนิในเรื่องของแผนพัฒนา  รวมไปถึงในเรื่องของการประเมินความโปรงใส   
                                   ในภาครัฐก็เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีเราตองดูกัน ในสวนของปงบประมาณ 2566 ที่ผานมา  
                                   อบต.โคกเพชรเราอยูในเกณฑผาน  ยังไมถือวาอยูในระดับดีมาก ซึ่งการประเมินตรงนี้   
                                   มันสะทอนภาพรวมทั้งหมดเวลาบุคคลภายนอกที่เขามาประเมินเรา เราจะไมสามารถ   
                                   ควบคุมการประเมินได ขอเท็จจริงเขาก็อาจจจะไมไดรับทราบทั้งหมดพ่ีนองประชาชน   
                                   เขาอาจจะมีความคิดเห็นที่ไมเปนบวกกับเรา ผลคะแนนการประเมินของเราก็จะต่ำใน 
                                   ระดับประเทศของเรานาจะอยูในลำดับที่ไมนาจะเกิน 2 พัน จากในหนวยงานทองถิ่น   
                                   ประมาณ 7 พันกวาแหง แตถาอยูต่ำกวาหลักพันไดก็นาจะดี  อันนี้ก็เปนเรื่องที่ผมขอ  
                                   อนุญาตเพิ่มเติมเพียงเทานี้  ขอบคุณมากครับ 

    นายอุดร   มูลดับ       -  ครับ  สำหรับในระเบียบวาระที่ 5.2 - 5.7 ก็จะเปนในสวนของการพิจารณาโครงการ  
     (ประธานสภา ฯ)          ชลประทานศรีสะเกษ ตามโครงการจัดหาแหลงน้ำและเพิ่มพ้ืนที่ชลประทานในจังหวัด  
                                   ศรีสะเกษที่ทางองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรไดรับการจัดสรรโครงการซึ่งไดผาน 
                                   การประชาคมในระดับหมูบานมาแลวนะครับเพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่โครงการได 
                                   แสดงความคิดเห็นเพ่ือเสนอแผนงานเพ่ิมเติม    ในสวนของข้ันตอนตอไปก็จะเปนการ 
                                   นำเรื่องเขาสูสภาฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบใหดำเนินโครงการ ก็ขอเชิญคุณวัชรินทรได  
                                   ชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบตอไปครบั 

นายวัชรินทร   จันทะวงษ  -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกฯ  ทานคณะผูบริหาร ทุกทานนะครับ  ในการ 
(นายชางโยธาชำนาญงาน)    กอสรางโครงการของชลประทานศรีสะเกษ ในข้ันตอนตอไปก็จะเปนการนำเรื่องเขาสู  
                                   สภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณาเห็นชอบใหดำเนินการตามโครงการตางๆนะครับ เปนไปตาม 
                                   ขอตกลงระหวางกรมชลประทาน และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวง 
                                   มหาดไทย ซึ่งเมื่อไดดำเนิการกอสรางเสร็จแลว ก็จำเปนตองดำเนินการถายโอนใหกับ 
                                   ทองถิ่น  เพ่ือรับไปบริหารจัดการในพ้ืนที่ตอไป ขอบคุณครับ  

 

      นายอุดร.../    
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      นายอุดร   มูลดับ    - ครับ    สำหรับในสวนของรายละเอียดในแตละโครงการ  ทานสมาชิก ฯ  ในพ้ืนที่แตละ 
       (ประธานสภา ฯ)      หมูบานก็คงจะไดรับทราบจากการไดเขารวมประชาคมไปแลว   มีทานสมาชิก ฯ  สงสัย    
                                 เพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมี ผมจะขอมติในที่ประชุมสภา ฯ ไปทีละโครงการ  ตามระเบียบ   
                                 วาระไปเลยนะครับ 

    ระเบียบวาระที่ 5.2  - การพิจารณาเห็นชอบโครงการขุดลอกหวยบานโคกเพชร พรอมอาคารประกอบ  
                                หมูที ่  1  

    นายอุดร  มูลดับ      -  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการขุดลอกหวยบานโคกเพชร พรอมอาคารประกอบ    
     (ประธานสภา ฯ)        หมูที่ 1 ครับ 

      มติที่ประชุม        -  มติที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)                         

   ระเบียบวาระท่ี 5.3  -  การพิจารณาเห็นชอบโครงการขุดลอกกุดเพิกพรอมอาคารประกอบหมูที่ 2 หมูที่ 6 
                               และหมูท่ี 11 (โครงการชลประทานศรีสะเกษ) 

      มติที่ประชุม        -  มติที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ ไมมี    (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)                                
 
  ระเบียบวาระท่ี 5.4   -  การพิจารณาเห็นชอบโครงการขุดลอกหวยสำราญพรอมอาคารประกอบ  หมูที่ 7   
                                   
     นายอุดร  มูลดับ    -  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ   โครงการขุดลอกหวยสำราญพรอมอาคารประกอบ  
     (ประธานสภา ฯ)       หมูที่ 7    บานโนนสำราญ             

       มติที่ประชุม       -  มติที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)                     

 ระเบียบวาระที่ 5.5    -  การพจิารณาเห็นชอบโครงการขุดลอกหวยเรียงจวนพรอมอาคารประกอบ หมูที่ 8 
                               บานตระมูง      

    นายอุดร  มูลดับ      -  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ โครงการขุดลอกหวยสำราญพรอมอาคารประกอบ หมูท่ี 8 
    (ประธานสภา ฯ)         บานตระมูง      

     มติที่ประชุม         -  เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมม ี  (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)       

 ระเบียบวาระที่ 5.6    -  การพิจารณาเห็นชอบโครงการขุดลอกหวยสำราญ (โดนอาว) หมูที่  11  

    นายอุดร  มูลดับ      -  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ โครงการขุดลอกหวยสำราญ (โดนอาว) หมูที่  11    
   (ประธานสภา ฯ)          กรุณายกมือขึ้นครับ 

      มติท่ีประชุม        -   มตทิี่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระที่ 5.7     -  การพิจารณาเห็นชอบรื้อถอนบล็อกคอนเวิรส  หมูที่ 7  จำนวน 2 จุด   

นายอุดร  มูลดับ         -   สำหรับในระเบียบวาระนี้ก็จะเก่ียวกับการรื้อถอนสิ่งกอสราง ซึ่งก็จะแตกตางไปกับการ
(ประธานสภาฯ)              พิจารณาเห็นชอบกอสรางโครงการของชลประทาน  ที่เราไดลงมติสภาในระเบียบวาระ 
                                 ที่ผานมามานะครับ    ซึ่งผมจะใหทางสวนของกองชางไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมใน 
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                                  ระเบียบที่เก่ียวของใหทางสภา ฯ ไดรับทราบ นะครับ  เชิญครับ 

นายวัชรินทร   จันทะวงษ - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกฯ  ทานคณะผูบริหารทุกทานนะครับ เนื่องจาก 
(นายชางโยธาชำนาญงาน)  บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
                                  มิไดบัญญัติแนวทางเปนการเฉพาะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติชัดเจนในแนว   
                                  ทางการรื้อถอนสิ่งกอสรางไว ดังนั้น บทบัญญัติใดที่ไมขัดตอพระราชบัญญัติการจัดซื้อ  
                                  จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 กำหนดไว จึงเห็นควรใชแนวทางเดิม   
                                  เปนแนวทางในการพิจารณา   กลาวคือ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ   
                                  พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตองไดรับความเห็นชอบจากสภา ดังนั้น    
                                  จึงตองเสนอระเบียบวาระนี้มา  เพ่ือขอความเห็นชอบตอทางสภาเพ่ือทำการรื้อถอน  
                                  บล็อกคอนเวิรส  หมูท่ี 7  จำนวน 2 จุด เบื้องตน ผมขอชี้แจงเพียงเทานี้ครับ   

    นายอุดร  มูลดับ      -   มีทานสมาชิก ฯ ทานใด   มีขอสงสัยเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับ  (สักครู)    ไมมีนะครับ      
     (ประธานสภา ฯ)         ถาไมมีผมจะขอมตใินที่ประชุมเลยนะครับ ทานสมาชิก ฯ ทานใดเห็นชอบใหรื้อถอน   
                                  บล็อกคอนเวิรส หมูที่ 7  จำนวน 2 จุด   กรุณายกมือข้ึนครับ 

      มติที่ประชุม        -   มติที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
                                  
 ระเบียบวาระที่  5.8   -  การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ครั้งที่ 3 

   นายอุดร  มูลดับ        -  สำหรับในระเบียบวาระนี้   ก็จะเปนการพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 3           
   (ประธานสภาฯ)            ประจำปงบประมาณ 2567  ซึ่งมทีั้งหมด  6 รายการ เชิญทานหัวหนาสมชายชี้แจง   
                                  รายละเอียดครับ ไปตามระเบียบวาระตามเลยนะครับ   

ระเบียบวาระที่  5.8.1  -  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 มาตั้งจายเปน       
                                รายการใหม  แผนงานการศึกษางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน    
                                ครุภัณฑสำนักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง   (ระบบ invertor)  ตั้ง   
                                จายไว  27,900 บาท ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑ (กองการศึกษา) 

      นายอุดร  มูลดับ     -  เชิญทานหัวหนาสมชายชี้แจง  รายละเอียดครับ 
      (ประธานสภาฯ)        

   นายสมชาย  จันครา   -  เรยีนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ นะครับ สำหรับในสวนการโอนงบประมาณ           
    (หัวหนาสำนักปลัด)      ตามระเบีบบวาระนี้   มีรายละเอียดดังนี้ นะครบั 
                                 1. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
                                  หลักการ         
                                            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง  
                                  สวนทองถ่ินพ.ศ. 2563 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุนโดยการ  
                                  โอนเพ่ิมโอนลด ที่ทำใหลักษณะปริมาณ คณุภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ 
                                  ใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น” จึงขอความเห็นชอบอนุมตัโิอนงบประมาณ 
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                                  รายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2567  มาตั้งจายเปนรายการใหม   แผนงานการ  
                                  การศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป  เก่ียวกับการ 
                                  ศึกษา งบลงทุน   ครุภัณฑสำนักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  (ระบบ  
                                  invertor) ตั้งจายไว  27,900 บาท 
                                  เหตุผล     
                                                   ดวยกองการศกึษาฯ องคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรมีความประสงค  
                                  จะจัดซื้เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ invertor) ขนาด 18,000บีทียู จำนวน  
                                  1 เครื่อง เปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑ(กองการศึกษา)เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเดิม 
                                  ชำรุด  เนื่องจากผานการใชงานที่ยาวนาน 
                                 โอนลด  
                                                  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศกึษา ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือ  
                                  พนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณกอนโอน 935,880 บาท โอนลดจำนวน 27,900  
                                  บาท  คงเหลือหลังโอน 907,980 บาท   
                                  โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
                                                     โอนตั้งจายเปนรายการใหม   แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป      
                                   เก่ียวกับการศึกษางบลงทุน ครุภัณฑสำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง    
                                  (ระบบ invertor)  ตั้งจายไว  27,900 บาท  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑ  (กอง   
                                  การศึกษา) 

   นายอุดร    มูลดับ      -  มีทานสมาชิก ฯ   ทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติ           
    (ประธานสภาฯ)           ที่ประชุมครบัครับ  ทานสมาชิกสภา ฯ ทานใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย   
                                  ประจำปงบประมาณ  2567 มาตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานการศึกษา งานทั่วไป 
                                  เกี่ยวกับการศกึษา งบลงทนุ ครุภัณฑสำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
                                  (ระบบ invertor)  ตั้งจายไว 27,900 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 

    มติท่ีประชุม            -  มติที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระที่  5.8.2  - เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 ตั้งจายเปน   
                               รายการใหม  งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน งบลงทุน  ครุภัณฑสำนักงาน รายการ   
                               เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง   (ระบบ invertor)  ตั้งจายไว  27,900 บาท 

   นายอุดร  มูลดับ      -  เชญิทานหัวหนาสมชายครับ 
  (ประธานสภาฯ)                

นายสมชาย  จันครา     -  เรยีนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิกฯ นะครบั สำหรับในสวนการโอนงบประมาณ
(หัวหนาสำนักปลัด)         ตามระเบีบบวาระนี้   มีรายละเอียดดังนี้ นะครบั 
                               สำนักปลัด 
                                หลักการ         
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                                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน  
                               ทองถ่ิน  พ.ศ. 2563   ขอ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน   โดยการ    
                               โอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทำให   ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป  ตั้งจายเปน 
                               รายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” สำนักปลัดจึงขอความเห็นชอบอนุมัติ 
                               โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2567   มาตั้งจายเปนรายการใหม    
                               งานบริหารงานทั่วไปงบลงทุน ครุภัณฑสำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง    
                               (ระบบ invertor) ตั้งจายไว 27,900 บาท  และ                        
                               เหตุผล     
                               สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรมีความประสงคจะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
                               แบบติดผนัง   (ระบบ invertor) ขนาด 18,000 บีทียู  จำนวน  1 เครื่อง   เปนไปตาม  
                               มาตรฐานครุภัณฑ (กองการศึกษา) เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเดิมชำรุด  เนื่องจากผาน   
                               การใชงานท่ียาวนาน 
                              โอนลด  
                                   โอนลดจากงานบริหารงานคลังประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น                         
                               งบประมาณกอนโอน 1,541,190บาท โอนลดจำนวน 27,900 บาท คงเหลือหลังโอน    
                               จำนวนเงิน 1,513,250 บาท 
                               โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
                               โอนตั้งจายเปนรายการใหม งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน งบลงทนุ ครุภัณฑสำนักงาน            
                               รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง   (ระบบ invertor)  ตั้งจายไว  27,900 บาทซึ่ง   
                               เปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑ   ฉบับเดือนมีนาคม กำหนด (สำนักปลัด) สืบเนื่องมาจาก 
                               เครือ่งปรับอากาศเดิมชำรุด  เนื่องจากผานการใชงานที่ยาวนาน 

นายอุดร    มูลดับ      -  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไมครับถาไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ 
(ประธานสภาฯ)            ทานสมาชิกสภา ฯ  ทานใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ    
                               2567 มาตั้งจายเปนรายการใหม   งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  งบลงทุน  ครุภัณฑ  
                               สำนักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง   (ระบบ invertor)  ตั้งจายไวจำนวน    
                               27,900 บาท  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนมีนาคม กำหนด (สำนักปลัด)     
                               กรณุายกมือขึ้นครับ 

    มติท่ีประชุม         -  มตทิี่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระที่ 5.8.3 -  เรื่อง   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  2567  โอนเพิ่มงาน          
                              งานบริหารงานทั่วไปงบลงทุน  คาครุภัณฑคอมพิวเตอร หรืออเิล็กทรอนิกส  รายการ                           
                              เครื่องสำรองไฟ  ขนาด 800 VA   งบประมาณกอนโอน  2,500 บาท งบประมาณ     
                              หลังโอน 5,000 บาท   

  นายอุดร  มูลดับ      -  เชญิทานหัวหนาสมชายชี้แจง  รายละเอียดครับเลยครับ 
  (ประธานสภาฯ)        

นายสมชาย.../   
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นายสมชาย  จันครา   -  เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิก ฯ นะครับ สำหรับในสวนการโอนงบประมาณ 
(หัวหนาสำนักปลัด)       ตามระเบีบบวาระนี้   มีรายละเอียดดังนี้ นะครบั 
                             สำนักปลัด 
                             หลักการ         
                                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน   
                              ทองถิ่น พ.ศ. 2563   ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอน   
                              เพ่ิม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป ตั้งจายเปนรายการใหม  
                              เปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” สำนักปลัดจึงขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ   
                              รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567   มาตั้งจายเปนรายการใหม    
                             เหตุผล     
                                        สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  มีความประสงคจะจัดซื้อเครื่อง                   
                              สำรองไฟ ขนาด 800 VA   เนื่องจากของเดิมมีสภาพชำรุดไมสามารถใชงานไดจึงมีความ   
                              จำเปนตองทำการจัดซื้อ 
                             โอนลด 
                              โอนลดจากงานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงาน   
                              สวนทองถิ่น  งบประมาณกอนโอน  1,513,290  บาท โอนลด 2,500 บาท  คงเหลือ   
                              หลังโอน 1,510,790 บาท   
                             โอนเพิ่ม 
                              งานบริหารงานทั่วไปงบลงทุน คาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  รายการเครื่อง   
                              สำรองไฟ  ขนาด 800 VA   งบประมาณกอนโอน  2,500 บาท งบประมาณ  หลังโอน    
                              5,000 บาท  สำนักปลัด 

นายอุดร    มูลดับ     -  มีทานสมาชิกสภา ฯ  ทานใด  จะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไมครับ  ถาไมมี ผมจะ  
  (ประธานสภาฯ)         ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภา ฯ  ทานใดเห็นชอบในการอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
                              ประจำปงบประมาณ 2567 โอนเพ่ิม งานบริหารงานทั่วไปงบลงทุน คาครุภัณฑ    
                              คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  รายการเครื่องสำรองไฟ  ขนาด 800 VA งบประมาณ 
                              กอนโอน  2,500 บาท งบประมาณหลังโอน 5,000 บาท   กรุณายกมือขึ้นครับ     

    มติท่ีประชุม         - มติที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระที่ 5.8.4 - เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567  โอนต้ังจายเปน             
                             รายการใหม งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุนคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูก                 
                             สรางตาง  ๆ โครงการปรับปรุงซอมแซมท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร     
                             ตั้งจายไว 16,500 บาท 

   นายอุดร  มูลดับ    -  เชิญทานหัวหนาสมชายชี้แจง  รายละเอียดครับเลยครับ 
   (ประธานสภาฯ)        

 

นายสมชาย.../ 
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นายสมชาย  จันครา   - เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก ฯ นะครับ สำหรับในสวนการโอนงบประมาณ
(หัวหนาสำนักปลัด)      ตามระเบีบบวาระนี้   มีรายละเอียดดังนี้ นะครับ 
                            สำนักปลัด 
                             หลักการ         
                             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                     
                             พ.ศ. 2563 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิมโอนลด    
                             ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป ตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจ 
                             อนุมัติของสภาทองถิ่น”   สำนักปลัดจึงไดขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย   
                             ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 มาตั้งจายเปนรายการใหม งานบริหารงานทั่วไปงบลงทุน 
                             ลงทุนคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร  หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ   โครงการปรับปรุงซอมแซม 
                             ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร ตั้งจายไว 16,500 บาท 
                             เหตผุล     
                                       สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร มีความประสงคจะโอนตั้งจายเปน  
                              รายการใหม งานบริหารงานทั่วไป งบลงทนุ  เนื่องมาจากการซอมแซมประตูหองทำงาน   
                              ของผูบริหาร (หองปลัด ) แตเนื่องจากงบประมาณตั้งไวไมเพียงพอ 
                           โอนลด 
                                      จากงานบริหารงานคลัง งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวน  
                              ทองถิ่นงบคงเหลือกอนโอน  1,510,790 บาท  โอนครั้งนี้  16,500 บาท    คงเหลือ      
                              หลังโอนจำนวน  1,494,290 บาท 
                           โอนตั้งจายเปนรายการใหม  
                                    งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุนคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ                             
                             โครงการปรับปรุงซอมแซมที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร   ตั้งจายไวจำนวน    
                             16,500 บาท 

นายอุดร    มูลดับ     - มีทานสมาชิกสภา ฯ ทานใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไมครับ  ถาไมมี ผมจะขอมติที่ 
(ประธานสภาฯ)          ประชุมนะครับ สมาชิกสภา  ฯ  ทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำป  
                             งบประมาณ  2567  ตั้งจายเปนรายการใหม  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุนคาตอเติม   
                             หรือดัดแปลง อาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ โครงการปรับปรุงซอมแซมท่ีทำการองคการ  
                             บริหารสวนตำบลโคกเพชร  ตั้งจายไว 16,500 บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ 

    มติท่ีประชุม       -  มติที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระที่ 5.8.5 - เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567  โอนต้ังจาย 
                             เปนรายการใหม  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  หรือ   
                             อิเล็กทรอนิกส รายการเครื่องพิมพ multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง   
                             หมึกพิมพ  (ink tank printer) ตั้งจายไว 8,000 บาท 
                             สำนักปลัด 
                              หลักการ         

 ตามระเบียบ.../ 
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                                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน   
                                ทองถิ่น   พ.ศ. 2563 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน    โดยการ   
                                โอนเพิ่ม   โอนลด  ที่ทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน     หรือโอนไปตั้งจายเปน    
                                รายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” สำนักปลัดจึงขอความเห็นชอบอนุมัติ   
                                อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567    
                                เหตุผล     
                                    สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร มีความประสงคจะจัดซื้อเครื่องพิมพ 
                                multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (ink tank printer)  
                                โอนลด 
                                   จากงานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  ประเภทเงนิเดือนขาราชการหรือพนักงานสวน   
                                ทองถิ่น  งบประมาณกอนโอน  1,513,290  บาท โอนลด 2,500 บาท  คงเหลือหลัง 
                                โอน 1,510,790 บาท   
                                โอนต้ังจายเปนรายการใหม 
                                   งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  หรืออิเล็กทรอนิกส รายการ   
                               เครือ่งพิมพ  multifunction  แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (ink tank printer)    
                               ตั้งจายไว 8,000 บาท 

นายอุดร    มูลดับ       -  มีสมาชิกสภา ฯ ทานใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไมครับ ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ)             นะครับ  สมาชิกสภา ฯ  ทานใด เห็นชอบอนุมัติในการโอนงบประมาณรายจายประจำป   
                                งบประมาณ 2567 ตั้งจายเปนรายการใหม งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ 
                                คอมพิวเตอร  หรืออิเล็กทรอนิกส  รายการ  เครื่องพิมพ  multifunction  แบบฉีดหมึก   
                                พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(ink tank printer) ตั้งจายไว 8,000 บาทกรุณายกมือขึ้นครับ 

    มติที่ประชุม           - มติที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระที่  5.8.6 -  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  2567 โอนตั้งจายเปน            
                               รายการใหม งานสงเสริมการเกษตร งบลงทุนคาครุภัณฑการเกษตร  รายการเครื่อง   
                               ปมน้ำ (ไดโว)  ตั้งจายไว 10,000 บาท 
                                สำนักปลัด 
                                หลักการ         
                                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน   
                                ทองถิ่น  พ.ศ. 2563  ขอ 27   “การโอนเงนิงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการ   
                                โอนเพิ่ม โอนลด  ที่ทำให  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไป  ตั้งจายเปน    
                                รายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”สำนักปลัดจึงขอความเห็นชอบอนุมัติ   
                                โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567    
                                 เหตุผล     
                                       สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร มีความประสงคจะจัดซื้อครุภัณฑ   
                                 การเกษตร  รายการเครื่องปมน้ำ (ไดโว)   ตั้งจายไว 10,000 บาท   โอนลดจากงาน   

บริหารงานคลัง.../   
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                                  บริหารงานคลัง   งบบุคลากร  ประเภทเงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น    
                                  งบคงเหลือกอนโอน 1,486,290 บาท โอนลดครั้งนี้ 10,000 บาท คงเหลือหลังโอน 
                                  1,476,290 บาท 
                                  โอนต้ังจายเปนรายการใหม   
                                      งานสงเสริมการเกษตร งบลงทุนคาครุภัณฑการเกษตร รายการเครื่องปมน้ำ (ไดโว)   
                                  ตั้งจายไว 10,000 บาท 

นายอุดร    มูลดับ         -  มทีานสมาชิกสภาฯ ทานใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ)               นะครับ สมาชิกสภาฯทานใด  เห็นชอบอนุมัติในการโอนงบประมาณรายจายประจำป   
                                  งบประมาณ 2567  ตั้งจายเปนรายการใหม  งานสงเสริมการเกษตร   งบลงทุน  คา   
                                  ครุภัณฑการเกษตร รายการเครื่องปมน้ำ (ไดโว)ตั้งจายไว 10,000 บาท กรุณายกมือ 
                                  ขึ้นครับ 

    มติที่ประชุม            -   มติที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 

 นายอุดร    มลูดับ         -  เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปเลยนะครับ   
  (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  5.9     -   การพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ ครั้งท่ี  1 งานกอสราง          
                                 งบลงทุน คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการปรับปรุงถนนดิน   สายทาง    
                                 โรงเรียนบานภูมิศาลา - วัดบานภูมิศาลา งบประมาณอนุมัติ  85,00 บาท   

   นายอุดร     มูลดับ     -   ครับ   เชิญคุณวัชรินทร  นายชางโยธาชำนาญงานชำนาญงานรักษาการตำแหนง 
     (ประธานสภา ฯ)          ผูอำนวยการกองชางชี้แจงรายละเอียดใหทางสภา ฯ  ไดรับทราบครับ             

นายวัชรินทร  จันทะวงษ  -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ ทานคณะผูบริหาร และทานผูเขารวมประชุม   
(นายชางโยธาชำนาญงาน)    ทุกทานนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
                                   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563  หมวด  4 ขอ 29 “การแกไขเปลี่ยนแปลง 
                                   คำชี้แจงบประมาณรายจายในงบลงทุนที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือ 
                                   เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”   สำหรับการแกไข   
                                   เปลี่ยนแปลงงบประมาณในระเบียบวาระนี้    ก็จะเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง   
                                   งบประมาณ งานกอสราง  งบลงทุน  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการปรับปรุง  
                                   ถนนดินสายทางโรงเรียนบานภูมศิาลา - วัดบานภูมิศาลา งบประมาณอนุมัติ  85,00    
                                   บาท   สาเหตุก็สืบเนื่องมาจาก มีรายละเอียดดังนี้ครับ 
                                 คำชี้แจงงบประมาณรายจาย (ขอความเดิม) 
                                               เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนดิน เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนดิน ลงดินถม                  
                                   ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 552 เมตร ลึก เฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินถม  
                                   ไมนอยกวา 716.60 ลูกบาศกเมตร รายละเอียดประมาณการงานกอสราง และแบบ   
                                   แปลนที่องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร กําหนด (กองชาง)  
 

- เปนไปตาม.../ 
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                                            - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.    
                                   2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
                                            - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสวนตําบลโคกเพชร(พ.ศ. 2566 – 2570)   
                                   ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 18 ลําดับที่ 34 
                                   คำชี้แจงงบประมาณรายจาย (ขอความใหม) 
                                               เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนดิน เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนดิน ลงดินถม    
                                  ขนาดกวาง  1.00  เมตร   สายทางโรงเรียนภูมิศาลา - วัดภูมิศาลา   ตําบลโคกเพชร         
                                  อำเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ   ลงดินถมขนาดกวาง  1.00 เมตร  ยาว 242 เมตร    
                                  ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  ลงดินถมกวาง  5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร    
                                  มีปริมาณดินถมไมนอยกวา  488.00  ลูกบาศกเมตร  งบประมาณ  เมื่อปรับลดแลว    
                                  จำนวน 72,600บาท รายละเอียดประมาณการงานกอสรางและแบบแปลนที่องคการ   
                                  องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร กําหนด (กองชาง) 
                                               - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.    
                                  2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
                                              - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสวนตําบลโคกเพชร(พ.ศ. 2566 – 2570)    
                                  ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 18 ลําดับที่ 34 
                                          เหตุผลที่ตองมีการดำเนินการในครั้งนี้นะครับ ก็สืบเนื่องมาจากระยะทางในการ   
                                 ดำเนินการกอสรางดานบนโครงการตามเดิมนั้น  ไมสามารถดำเนินการไดเนื่องจากที่ดิน   
                                 บางสวนล้ำไปยังท่ีดินของชาวบานเราจึงตองมีการขยับพื้นที่ดำเนินการไป ซึ่งมันจะมีผล   
                                 ในสวนของปริมาณของงานที่เราตองรื้อถอนตนไมออก   รวมไปถึงการวางทอระบายน้ำ   
                                 เพ่ิมอีก 2 ทอน 

นายอุดร  มูลดับ         -   ทานสมาชิกสภา ฯ ทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีผมจะขอมต ิ  
(ประธานสภาฯ)             ที่ประชุม ครับ  สมาชิกสภา ฯ ทานใด  เห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
                                 รายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2567 งานกอสราง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง   
                                 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ    โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางโรงเรียนบาน 
                                 ภมูิศาลา – วัดบานภูมิศาลา งบประมาณอนุมัติ  85,00 บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ                          

     มติที่ประชุม         -   เห็นชอบอนุมตัิแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  คะแนนเสียง 10  เสียง             
                                 ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  1  เสียง   (ประธานสภาฯ ) 

   ระเบียบวาระที่         -  เรื่องอื่นๆ         

   นายอุดร     มูลดั       -  ครับ   ทานคณะผูบริหาร  หรือทางทานสมาชิก ฯ ที่มีอะไรจะนำเสนอตอที่ประชุม 
     (ประธานสภา ฯ)         ก็เชิญไดเลยนะครับ  เชิญทานายก ฯ ครับ 

นายวีรศักดิ ์พัฒนาอนุสรณ - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทานคณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม      
  (นายกอบต. โคกเพชร)      ทกุทานนะครับ  ผมก็จะขอนำเรียนกิจกรรมที่เราจะดำเนินการตอจากนี้ไปนะครับ 

สืบเนื่องจาก.../ 
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                                      สืบเนื่องจากที่ผมไดเขารวมประชุมกับทางทานหัวหนาทองถ่ิน และทางทานนายกฯ    
                                      ในทุกตำบล  เกี่ยวกับกีฬาทองถิ่นนะครับ  ปหนานี้ก็สรุปกันวาจะมาจัดการแขงขัน   
                                      กีฬาที่อบต. ของเรา  ก็จะมีกีฬาหลักที่ใชทำการแขงขัน  4  ชนิดกีฬา นะครับ  คือ   
                                      ฟุตบอล  วอลเลยบอล  เซปกตะกรอ  และเปตองนะครับ สวนกำหนดการก็คาดวา             
                                      นาจะอยูในชวงเดือนมีนาคม สวนกีฬาทองถ่ินของอบต.เราเองก็คาดวาจะอยูในชวง   
                                      เดือนกุมภาพันธใหแลวเสร็จกอนงานกีฬาทองถิ่นนะครับ มาถึเรื่องของงบประมาณ   
                                      ในการดำเนินงานในสวนของงบพัฒนาตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป   
                                      2567  งบประมาณเรานั้นไมเยอะนะครับ ก็คาดวาอาจจะตองหางบประมาณจาก   
                                      ทางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจป 2567 นั้น ยังไมไดมีการพิจารณานะครับเราสงไปแลว   
                                      ก็คาดวาประมาณมีนาคมจะทราบผลนะครับสวนกอนหนานั้นที่เราสงไปกอนหนานี้   
                                      เราสงไปแลว  2 ครั้ง นะครับ  ก็ไมแนใจวาเขาจะยกเลิกไหมเราก็จะสงไปอีกแตจะ   
                                      ไมใหซ้ำกับตัวเดิม  ในสวนในป 2568  เขาก็ใหสงไปอีกแลว  ก็จะเปนในสวนของ   
                                      กลองวงจรปด ถนนลาดยางแตท่ีสงไปแลวก็นาจะไดแน ๆ แตจะชวงไหนเทานั้นเอง    
                                      และในสวนปนี้เราไมมงีบประมาณจากเงินเหลือจายนะครับ    เรื่องสุดทายนะครับ    
                                      วันนี้ก็มีกิจกรรมงานเลี้ยงปใหมเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ขอเชิญทุกทานเขารวม สวนในวันที่    
                                      28 มีงานบุญยกชอฟาวัดบานโคกเพชร เรียนเชิญทุกทานดวยนะครับ ผมเองก็ตอง   
                                      ขอบคุณทางสภาอบต. โคกเพชรที่ไดใหความรวมมือสำหรับการดำเนินการกิจกรรม 
                                      ตาง ๆ ของอบต. โคกเพชรดวยดีตลอดปที่ผานมา  สำหรับผมก็คงไมมีอะไรเพ่ิมเติม 
                                      ในระเบียบวาระนี้ขอบคุณครับ        

   นายอุดร     มลูดับ      -     ครับ  เพ่ิมเติมจากทานนายก ฯ  นิดนึงนะครับ  สำหรับกิจกรรมวันเด็กวันเสารที่ 2     
     (ประธานสภา ฯ)            ของเดือนมกราคม  ป 2567  ก็จะตรงกับวันท่ี  13 มกราคม   ก็ขอเรียนเชิญทาน 
                                     สมาชิก ฯ ทุกทานเขารวมนะครับ สวนสถานท่ีจัดงานก็จะปรึกษากันอีกทีนึงนะครับ  
                                     วาเหมาะสมตรงไหนเพราะถาจัดตรงลานกีฬาผูเขารวมงานสวนเปนเด็กเล็กก็จะรอน 
                                     รอนไปสักนิดนึง  แตถาจัดในหองประชุม  อยางปที่แลวก็มีเด็กจากโรงเรียนขางนอก 
                                     เขามารวมสถานที่ก็อาจจะไมเพียงพอนะครับ  สำหรับในระเบียบวาระนี้ ผมก็จะขอ 
                                     เพิ่มเติมอีกนิดนึงเรื่องในสวนของการรวมงานรัฐพิธี  ก็อยากใหทานสมาชิก ฯ  ไดให 
                                     ความสำคัญ    เพราะสถานบันหลักตรงนี้ถือวามีความสำคญัตอประเทศชาติของเรา       
                                     สำหรับในระเบียบวาระนี้คงไมมีทานใดจะเพ่ิมเติมแลวนะครับ ผมขอปดการประชุม   
                                     สภาฯ ในสมัยสามัญที่ 4 ประจำป 2566 ไวเพียงเทานี้ครับ  
                                  -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น 
 
                                    (ลงชื่อ)                                ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                                            (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                                   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
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      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ไดตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร    
สมัยสามัญที่  4  ประจำป  2566 เห็นวาถูกตองแลวจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน                    

                               

                              (ลงชื่อ)                                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                              (นายสมชาย  จันครา) 
                               หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคกเพช 

                                (ลงชื่อ)                                    กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                          (นายมานิต  สวางภพ) 
                          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  หมูที่  2 

                            (ลงชือ่)                                    กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                          (นางสาววาฤดี  สัมนา)  
                          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร   หมูที่  7 
 

      -    การรับรองรายงานการประชุม 

       ……สภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ  ครั้งนี้  ในการประชุม
สภาสมัยสามัญที่  1  ประจำป  2567  เมื่อวันที่  15   กุมภาพันธ  2567  
 
      
                                (ลงชื่อ)                          

                                                           (นายอุดร    มลูดับ) 
                               ตำแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


